




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

18 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, thecoverage, prd., thebetter)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. อสม.ที่กำลังพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อความมั่นคงให้กับเหล่า อสม. ทั่วประเทศ ว่า กรณีของร่าง พ.ร.บ. อสม. ที่ไปค้างกรมบัญชีกลางนั้น ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 25 ก.พ. 68 โดยได้เปลี่ยนจากการใช้ "กองทุน" เป็นการแยกบัญชีสำหรับสนับสนุน อสม. เป็นการเฉพาะ และกำหนดให้มีเงินทรัพย์สินและดอกผลที่มาจากการบริจาค เงินสมทบจากค่าป่วยการ เงินสนับสนุนจาก ยาเสพติด เงินสมทบจากการแจ้งเบาะแส และรายได้อื่น ๆ ให้กรม สบส. เป็นผู้สนับสนุนกิจการ อสม. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือเยียวยาและสวัสดิการ</p>	-
<p>ฉีดวัคซีน HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดงานกิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ร.ร.จงรักภักดีวิทยา จ.ปัตตานี และมอบนโยบายภายใต้ชื่อ "หญิงไทยห่างไกลมะเร็งด้วยวัคซีน HPV" ตั้งแต่ปลายปี 2567 ถึงเดือนม.ค.68 รมว.สธ. ได้เป็นประธานคิกออฟวัคซีนเอชพีวี ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลระบบหมอพร้อม MOPH Claim ผลการฉีดวัคซีน HPV ปีงบประมาณ 2568 รายงานว่า ทั่วประเทศยอดฉีดสะสม 569,686 โดส ผลฉีดวัคซีนเอชพีวี 9 สายพันธุ์ 91,743 โดส ฉีดวัคซีนเอชพีวี 2 หรือ 4 สายพันธุ์ 477,943 โดส เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2568 นี้ จำนวน 1 ล้านโดส ตั้งเป้าไตรมาส 2,600,000 โดส ภายใน 31 มี.ค.นี้</p>	-
<p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี สปสช. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งได้มีการดำเนินการครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ว่า ขณะนี้ยังดำเนินการได้โดยไม่ได้มีปัญหา แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มคือ ระบบการเชื่อมข้อมูลที่ไม่ได้เป็นหน่วยเดียวกัน แม้ออนไลน์ใช้ระบบแพลตฟอร์ม Health Link แต่ในบางที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด ซึ่งจะพยายามแก้ไข เนื่องจากเป็นเรื่องของเทคนิคไม่ใช่นโยบาย</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ผลวิจัยจาก รพ.รามาฯ ที่สำรวจชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ พบว่า ร้อยละ 57 ทราบว่ามีโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ โดยผู้ที่รับทราบว่าโครงการ มีเพียงร้อยละ 3 ที่เคยเข้ารับบริการ ส่วนอีกร้อยละ 10 ไม่ได้ใช้บริการ เพราะไม่ทราบว่าจะไปใช้งานที่ไหน และร้อยละ 90 ไม่ได้ใช้บริการ เพราะยังไม่ป่วย ซึ่งเป็นโจทย์ให้ สปสช. ต้องไปพัฒนาการสร้างความรับรู้ให้ประชาชน เพิ่มการสื่อสารให้รู้จักโครงการมากขึ้น</p>	-
<p>ฝุ่น PM2.5</p>	-
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแบริฟ, มติชน, thebangkokinsight, line, thailandplus)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 37.6 - 75 มคก./ลบ.ม. โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษวันนี้ มีจังหวัดที่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมง เกินเกณฑ์มาตรฐาน 42 จังหวัด ได้แก่ ระดับสีส้ม 38 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับสีแดง มี 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ พิษณุโลก ลำปาง และสุโขทัย โดย จ.แพร่ มีค่าฝุ่นระดับสีแดงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 และจากการคาดการณ์สถานการณ์ในอีก 7 วันข้างหน้า พบว่าทุกภาคส่วนใหญค่าฝุ่น จะลดลงอยู่ในระดับปานกลางและดี ยกเว้นภาคเหนือที่จะยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมออก 8 ข้อสั่งการถึงส่วนกลาง และ 5 ข้อถึงส่วนภูมิภาค เน้นตอบโต้สถานการณ์รวดเร็ว เผื่อระวังช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เชื่อมโยงข้อมูลระบบสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, ผจก., thecoverage, mcot, thebetter, thaitodaynews, thansettakij, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. นายเดโชติคม ขาวทอง รมช.สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลสุขภาพ ผ่าน Digital Health Platform ระหว่าง สธ. กับ ม.อ. โดยปัจจุบัน มีหน่วยบริการทั่วประเทศ 10,435 แห่ง เชื่อมโยงข้อมูล Personal Health Record (PHR) โดย ม.อ. ได้ลงนามข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลสุขภาพกับ สธ. เมื่อ 16 ม.ค. 2568 ทำให้ รพ.สงขลานครินทร์ และ รพ.ในสังกัด สธ. สามารถเข้าถึงประวัติสุขภาพของผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้วินิจฉัยโรคและวางแผนรักษาได้แม่นยำ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความปลอดภัยในการรักษา ช่วยยกระดับบริการสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม</p>	
<p>ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.สงขลาและปัตตานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews, mcot, nationtv, line, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.สงขลาและปัตตานี เปิดกิจกรรม ฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ให้กับเด็กหญิงชั้น ป.5 ที่ รร.จงรักสถิตย์วิทยา ต.หยงลู่โละ อ.เมือง จ.ปัตตานี และติดตามการสนับสนุนการเข้าสู่เน็ตเวิร์กในคณมนักเรียนชายมุสลิม พร้อมประชุมติดตามการฉีดวัคซีน HPV ทั่วภาคใต้ผ่าน Zoom Meeting จากนั้นเดินทางไปยัง รพ.สทิงพระ จ.สงขลา ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รับฟังปัญหา และพบปะกลุ่ม อสม. แจกความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. อ.สม. ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุม ครม. วันที่ 25 ก.พ. รวมถึงโครงการ สินเชื่อ ธ.ก.ส. ให้ อสม. กู้ยืม 100,000 บาท ดอกเบี้ย 6% นอกจากนี้ ยังพิจารณาข้อเรียกร้องของ รพ.สทิงพระ เรื่องการก่อสร้างอาคารใหม่และอุปกรณ์การแพทย์ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (newtv, springnews, siamnews, ejan, pptvhd36, tnews, changmainews, changmainews, komchadluek, tnn, fm91bkk, line, bugaboo, ch7)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยไข้หวัดใหญ่รุนแรงขึ้น พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก 7,819 ราย เป็น 99,057 ราย ใน 15 วัน และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย โดยกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปี ติดเชื้อมากที่สุด และพบการระบาดหนักในเขตสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ) ทั้งนี้ สธ.ส่งเสริมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4.5 ล้านโดส ให้กับ 7 กลุ่มเสี่ยงตามสิทธิ สปสช. ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยยืนยันว่า สธ.จะเร่งป้องกันและควบคุมโรคเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เผย สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ กำลังทวีความรุนแรงขึ้น ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ก.พ. 2568 รวม 6,938 ราย นครราชสีมาป่วยมากที่สุด 3,719 ราย และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย ขณะที่สุรินทร์พบผู้ป่วย 1,753 ราย ชัยภูมิ 800 ราย และบุรีรัมย์ 666 ราย โดยกลุ่มอายุที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ เด็กอายุ 3-9 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์, ch8, 77kaoded, siamnews, line)</p> <p>- นพ.ศุภพงศ์ ไชยมงคล นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ชัยภูมิ เผยใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ระบาดหนักในชัยภูมิ พบผู้ติดเชื้อในเรือนจำกว่า 500 ราย และในรร.กว่า 1,000 ราย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กพิเศษ ของรร.โสตศึกษาและรร.อนุบาลฯ โดยบางห้องเรียนป่วยถึงครึ่งห้อง ต้องปิดการเรียนการสอน ทั้งนี้ สถานการณ์ใช้หวัดใหญ่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ พร้อมแนะนำให้ 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้พิการทางสมอง ไปรับวัคซีนป้องกันใช้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง แจกเตือนหากคนในครอบครัวมีอาการป่วยควรรีบพาตัวรักษา รพ.ใกล้บ้านทันที ก่อนที่จะมีการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอีกจำนวนมาก</p>	
<p>ประชุม คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.,โพสต์ทูเดย์, มติชนออนไลน์, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, siamhighlight, thailandinsidenew, bangkokbiznews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 21 ก.พ. นี้ มีวาระการพิจารณาเรื่องการยกเลิกมาตรการห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟและสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นเรื่องตีตกไปแล้วในการประชุมครั้งก่อน แต่มีรายงานว่าในการประชุมที่จะถึงนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคกก.อีกครั้ง รวมทั้งจะมีการพิจารณาเรื่องวัน เวลา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วย</p> <p>รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และนักวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เผยผลสำรวจประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟของรัฐบาล พบว่า 84.2% ไม่เห็นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขายบางขบวน ช่วงเทศกาล หรือทุกขบวน เนื่องจากกังวลเรื่อง ความปลอดภัย เสี่ยงรบกวน และความเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ นอกจากนี้ 86% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังจำเหตุการณ์ปี 2557 ที่มีผู้โดยสารเมาสุราก่อเหตุข่มขืนและฆ่าเด็กหญิงวัย 13 ปีบนขบวนรถไฟได้ ซึ่งนำไปสู่กฎหมายห้ามขายแอลกอฮอล์บนรถไฟและสถานีรถไฟ ซึ่งได้ส่งรายงานนี้ให้ที่ประชุมคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว</p> <p>ด้านนายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน แสดงความผิดหวังต่อรัฐบาลที่ใช้นโยบายส่งเสริมอบายมุขเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผ่อนปรนกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ยกเลิกเวลาห้ามขาย (14.00-17.00 น.) อนุญาตขายออนไลน์ และยกเลิกห้ามขายในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งมีแผนเร่งให้มีผลก่อนสงกรานต์ โดยเครือข่ายเยาวชนเรียกร้องให้ คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยึดหลักการปกป้องสุขภาพประชาชน มากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพราะสุดท้าย ปัญหาจะตกอยู่ที่ภาคสาธารณสุข มีมูลค่าความสูญเสียกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งข้อสงสัยว่า ตัวเลขประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 5 หมื่นล้านบาทที่ภาคธุรกิจอ้างถึงความน่าเชื่อถือแค่ไหน และการที่รัฐขยายเวลาสถานบันเทิงใน 5 พื้นที่นำร่อง ทำให้ตัวเลขอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเท่าตัว ซึ่งควรทบทวนและยกเลิกมาตรการดังกล่าวมากกว่าจะเดินหน้าผ่อนปรนต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- บทความ นโยบายปลดล็อกการขายสุรา ที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันมองแต่แง่ดีเกินไป โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนทางสังคมที่สูงกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แม้ภาคธุรกิจอ้างว่าอุตสาหกรรมสุรา สร้างรายได้ 1.5 แสนล้านบาท แต่กลับก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมไม่น้อยกว่า 1.7 แสนล้านบาท อีกทั้งแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และมีความเชื่อมโยงกับโรคมะเร็ง ขณะที่ รัฐบาลปลดล็อกการเข้าถึงสุรา แต่ สธ.กลับต้องใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อลดปัญหา NCDs ซึ่งเป็นความยั่งยืนของนโยบาย นำมาสู่คำถามว่า แท้จริงแล้วใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์จากการปลดล็อกครั้งนี้</p>	
<p>กิจกรรมส่งเสริมการเกิด สร้างครอบครัวคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ.91, thecoverage, line)</p> <p>- นายสรารุช อ่อนละมัย ที่ปรึกษา รมช.สธ. เผย กรมอนามัย จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการเกิด สร้างครอบครัวคุณภาพ” ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพเตรียมความพร้อมแก่คู่รักในการมีบุตรและสร้างครอบครัว พร้อมเปิด “สถานีรักสุขภาพ Pranangklae Health Station รพ.พระนั่งเกล้า” ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อบรมการจัดการสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมการการจัดการสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงใน รพ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. อาสาสมัครกู้ชีพ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ใน จ.ปทุมธานี ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในรพ. เป็นต้นแบบที่จะขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้กระบวนการด้านสาธารณสุขมีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน</p> <p>- ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในสถานพยาบาลของประเทศไทย สวรส. ปี 2565 พบว่าเหตุความรุนแรงในรพ.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์กว่าร้อยละ 60 เคยประสบเหตุคุกคามหรือความรุนแรงในระหว่างปฏิบัติงาน โดยร้อยละ 45 ของเหตุการณ์ เกิดจากญาติผู้ป่วยที่มีความเครียดหรือไม่พอใจในการรักษา และ WHO ระบุว่าความรุนแรงในสถานพยาบาลเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>	
<p>ความคับหน้าคัดลยกรรมลักยิ้มสยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ บิ๊กเกเรียน เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ch3plus, workpointnews, amarin, thaiger, hfocus, ch7, NBT)</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีรัตน์ ผ.ช.ร.ม.ต.ส.ช. พร้อมกับ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า ทีมแพทย์ของ รพ.พระนั่งเกล้า และต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ร่วมแถลงข่าว กรณี น.ส.โลลา อายุ 41 ปี ผู้เสียหายที่ทำศัลยกรรมลักยิ้มแล้วเลือดไหลไม่หยุดมา 2 เดือน และขอความช่วยเหลือเพื่อเข้ารับรักษาที่ รพ.พระนั่งเกล้าอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 68 เกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ผู้เสียหายช็อคและเสียชีวิตได้ เตือนประชาชนให้ตรวจสอบแพทย์ คลินิก และยา ก่อนทำศัลยกรรม รวมถึงระวังการเจาะร่างกายที่อาจเสี่ยงติดเชื้อหรือเสียชีวิต หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ ต่อมา เวลา 15.00 น. ได้ลงพื้นที่เขตประเวศร่วมกับเจ้าหน้าที่ กรมสบส. และ อย. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบ PNK คลินิก เขตประเวศ ซึ่งเป็นสถานที่ทำศัลยกรรมพบว่าคลินิกปิดบริการ ไม่พบผู้ใดในสถานที่ จึงสั่งให้กรม สบส. ดำเนินการตรวจสอบต่อไป</p>	
<p>แจงความคับหน้าประเด็นนักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. เผยถึงการหารือร่วมกับนายชานาญมีมูล อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่ 1 พร้อมคณะ ชี้แจง 4 ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าในตำแหน่งนักสาธารณสุข ดังนี้ 1.การกำหนดตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" มีการพิจารณาและกำหนดบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งนี้อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบในระบบสาธารณสุข 2.เงินประจำตำแหน่ง มีการพิจารณาเรื่องเงินประจำตำแหน่งสำหรับนักสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 3.เงื่อนไข ว.11 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีการทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไข ว.11 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน รพ.สต. และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ4.ค่าตอบแทน ฉ.11 และการกำหนดสาธารณสุขศาสตร์เป็นวุฒิ มีการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนตาม ฉ.11 และการยอมรับวุฒิสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ</p>	
<p>เงินเดือน ขรก.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “ติดตามคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิในวันที่ 1 พ.ค. 67” ส่งถึง ผวจ. 29 จังหวัด เดิมให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการปฏิบัติราชการบริหารการเงิน และส่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 ต.ค. 2567 รวมถึงให้บันทึกคำสั่งลงในระบบ HROPS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 67 นั้น แต่พบว่าขณะนี้บางจังหวัดยังไม่มีคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิในวันที่ 1 พ.ค. 67 และคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 ต.ค. 67 จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ.67</p>	
<p>เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญชวนผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้นแบบกรรมวิธีการเตรียมเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดชนิด Dendritic cells (DCs) และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Cytokine induced killer cell (CIK) และการควบคุมคุณภาพ สำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ยื่นข้อเสนอขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในวันที่ 28 ก.พ.68 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์</p>	
<p>จัดกิจกรรมทันตกรรมเชิงรุกในสถานพินิจฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-ดร.นพ.ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลในปี 2567 เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพบว่า กว่า 4,900 คน มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 20 โดยเฉพาะจากโรคฟันผุ จึงได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ เพื่อให้เข้าถึงบริการทันตกรรมและการดูแลสุขภาพในช่องปากให้มากยิ่งขึ้น ตามรายการบริการทันตกรรมใน บัตรทอง 30 บาท ประสานความร่วมมือ รพ.ในสังกัดของ สธ. ร่วมดำเนินการกับคลินิกทันตกรรมที่มีรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ให้เข้าถึงบริการมากขึ้น ตั้งเป้าในปี 2568 เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองและได้รับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างร้อยละ 80</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, nationtv,)</p> <p>- รายงานล่าสุดพบว่า ฝุ่นพิษจากบุหรีไฟฟ้ามีอันตรายสูงกว่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ ถึง 10 เท่า และการใช้บุหรีไฟฟ้าส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคปอดและการพัฒนาสมองของเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัย 25 ปี ขณะเดียวกันการใช้บุหรีไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเสพติดนิโคตินในวัยรุ่น ขณะที่คณะกรรมการพิจารณากฎหมายบุหรีไฟฟ้า เตรียมนำ 3 แนวทาง เข้ามาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ การคงการแบนบุหรีไฟฟ้า การอนุญาตเฉพาะบุหรีที่ใช้ความร้อน และการทำให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย ด้านผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการทำให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย เพราะเชื่อว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าเยาวชนมีการใช้บุหรีไฟฟ้ามากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13-15 ปี เพิ่มขึ้นถึง 5.3 เท่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา และปัญหาการใช้บุหรีไฟฟ้าในวัยรุ่นยังได้รับผลกระทบจากการโฆษณาและการแนะนำจากเพื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, nationtv, linetoday, thethaiger,)</p> <p>-นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผอ.สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.กล่าวว่า จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้บุหรีไฟฟ้าของเยาวชนไทย จำนวน 40,164 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-27 พ.ค. 2567 โดยกรม สบส. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ กทม. พบกลุ่มเด็ก เยาวชน สูบบุหรีไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 18.6 โดยมีความเข้าใจผิดคิดว่าบุหรีไฟฟ้า สามารถช่วยเลิกบุหรีมวนได้ร้อยละ 61.23 เข้าใจว่านิโคตินส่งผลดีต่อร่างกาย ร้อยละ 51.19 มีความเชื่อว่าบุหรีไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรีมวน ร้อยละ 50.2 เข้าใจว่าน้ำยาของบุหรีไฟฟ้าไม่มีส่วนผสมของนิโคติน ร้อยละ 26.28 เข้าใจว่าบุหรีไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย ร้อยละ 23.28 และ ในปี 2567 พบผู้ป่วยเยาวชนที่มีอาการปวดอวัยวะรุนแรงจากการใช้บุหรีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 100 ราย เยาวชนที่ใช้บุหรีไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงที่จะติดนิโคตินและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นในอนาคต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลับุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงสถานการณ์เรื่องบุหรีไฟฟ้า ว่า อำนาจของ ป.ป.ส.จะเข้าไปคาบเกี่ยวต่อเมื่อมีการใช้สารเสพติดผสมในน้ำยาบุหรีไฟฟ้า ซึ่งตามประมวลกฎหมาย ป.วิอาญา จะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะจับกุมเรื่องบุหรีไฟฟ้า แต่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตาม เรังรัด การดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครส.) ในวันที่ 20 ก.พ. จะยกเรื่องนี้เป็นวาระ ซึ่งจะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้มีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ เพราะเห็นว่าเด็กและเยาวชนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าเยอะมาก ขอฝากเตือนไปยังผู้ปกครองว่าบุหรีไฟฟ้าทำลายสุขภาพ ฝากผู้ปกครองช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-นายกัณวรินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ สั่งจับร้านขายน้ำหอม กัญชา บุหรีไฟฟ้า ห่างรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เพียง 200 เมตร ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อม กัญชา และบุหรีไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไม่เปิดเผย ก่อความเดือดร้อนในชุมชน พบเคยถูกจับมาแล้ว 4 ครั้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสนอระเบียบาสกัตรกิจบุหรี</p> <p>ลือที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ acnews thailandplus linetoday, thecoverage)</p> <p>- ศ.พญ.สุวรรณา เรื่องกาญจนเศรษฐี รอง ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เผยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายควบคุมบุหรีไฟฟ้า ได้หาหรือแนวทางป้องกัน ไม่ให้ธุรกิจ ยาสูบแทรกแซงนโยบายสาธารณะ ตามมาตรา 5.3 ของ WHO โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เตรียม เสนอ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าที่ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายในเดือน ก.พ. นี้ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ในการจำกัดบทบาทของภาคธุรกิจในการกำหนดนโยบายด้านการควบคุมยาสูบ และลดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	
<p>ภาชีความเคิม</p> <p>ลือที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ทันหุ้น, สยามนิวิส์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สวพ. 91, การเงินการธนาคารออนไลน์, pantip, thethaiger, , linetoday, mcot)</p> <p>- น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวว่า ปี 68 กรมสรรพสามิตตั้งเป้าหมายจะผลักดันการจัดเก็บภาษี โหเดียม หรือภาษีความเคิมที่ผสมอยู่ในอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของคนไทย โดยช่วงแรกจะเก็บภาษีตามปริมาณความเคิมที่ ผสม โดยเน้นไปที่สินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีความจำเป็นในการบริโภคเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นส่วน สินค้าที่เป็นประเภทเครื่องปรุงและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยังไม่อยู่ในแผนการจัดเก็บ ขณะนี้กรมได้หาหรือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้มีการปรับตัวรองรับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดเก็บจริงนั้น ทางกรมจะให้เวลาภาคเอกชน ในการปรับตัวเช่นเดียวกันกับการจัดเก็บภาษีความหวาน</p>	
<p>กรณีตบหน้าพยาบาลห้องICU</p> <p>ลือที่นำเสนอ : เพจ (ชมรมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระยอง, โทนครแส, หมออนามัยชี้เมาท์, ปลวกแดง City, หมอบ่น AggressiveDoctor, DramaAddict, Dr.Dark)</p> <p>- โปสตร์แชร์กรณี คนไข้ป่วยหนักอยู่ ICU เป็นปอดบวมจากไข้หวัดใหญ่ อาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ลูกสาวผู้ป่วยจะขอ เข้าไปเยี่ยมพร้อมพาเด็กเข้าไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้หาย แต่พยาบาลที่เช็ดตัวอยู่กล่าวเตือนให้เอาเด็กออกไป ระบุ “คนไข้อาการไม่ดี ติดเชื้อลงปอด เป็นขนาดนี้ญาติยังพาลูกมาอีกหรือ ถ้าลูกติดเชื้อแล้วลงปอดไปด้วย ลูกอาการแยได้เลยนะ ญาติพร้อมจะสูญเสียทั้งสองมัย ถ้าติดแล้วอาการไม่ดี ถ้าไม่พร้อมจะสูญเสียใคร ก็ให้พาเด็กออกไป” ต่อมาสามีของลูกสาว บันดาลโทสะ เดินเข้าไปตบหน้าพยาบาล จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>- เพจชมรมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระยอง โปสตร์ เหตุบุคลากรของ รพ.ในจังหวัดระยอง ถูกญาติคนไข้ทำร้าย ร่างกายด้วยการตบหน้าเพราะไม่พอใจที่ถูกเตือน ถือเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงและไม่ควรจะมี ทางชมรมขอประนามการ กระทำดังกล่าว และฝ่ายกฎหมายร.ระยองได้มอบคลิปหลักฐานให้ตำรวจแล้ว พบว่าตบพยาบาลถึงสองครั้งจนได้รับบาดเจ็บ ผู้ก่อเหตุกล่าวทิ้งท้ายเป็นนัยยะว่า “พลาดที่ทำในเวลาทำการ” ส่วนกระแสข่าวว่าทางรพ.ไม่ยอมให้ผู้เสียหายเอาความนั้น ไม่ เป็นความจริง ทาง ผอ.รพ.ยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด</p> <p>- เพจ Sarikahappymen โปสตร์แนะนำระบุ ตอนนี้ที่อยากเห็นมากที่สุด คือ รมต. ผู้บริหารในกระทรวง และผู้บริหารในรพ. ออกมาตั้งโต๊ะนั่งแถลงปกป้องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่อยครับ จะตั้งชื่อโครงการ save nurse save doc anywhere หรือ safezone everywhere อะไรก็ได้ครับ ให้คนทำงานรู้สึกมีความมั่นใจในความปลอดภัยครับ</p> <p>- เพจ ดร. ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ โปสตร์ข้อความระบุ กรณีชายตบหน้าพยาบาล เพราะไม่พอใจที่เมียโดนเตือนไม่ให้พาลูก เล็กเยี่ยมผู้ป่วยเชื้อลงปอด พยาบาลเผยมีเจตนาดี ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด</p> <p>- เพจ DramaAddict โปสตร์ กรณีพยาบาลโดนญาติคนไข้ตบ เพราะเตือนไม่ให้เอาเด็กเล็กเข้า ICU ไปเยี่ยมคนไข้ พยาบาล ทำถูกต้องทุกประการ และพยายามปกป้องชีวิตเด็กไว้ไม่ให้เสี่ยงอันตราย ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ทางต้นสังกัดตัดสินใจดำเนินคดีกับคน ตบพยาบาลและปกป้องพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครับ</p>	
<p>ขอความช่วยเหลือโดนพนักงานเวรเปลทำร้ายสาหัส</p> <p>ลือที่นำเสนอ : เพจ อีช้อชี่ข่าว:อีช้อ</p> <p>- โปสตร์แชร์กรณีผู้ใช้ FB: Weelyn Issarangkul Na Ayuttaya ระบุ พี่สาวอายุ 54 ปี ถูกนายปิติ ปัญญาเลิศ พนักงาน เวรเปลของรพ.พิมลราช (ชื่อเก่าคือ รพ.บางบัวทอง 2) ทำร้ายร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส มีเลือดออกในสมอง เหตุเกิด ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.68 ขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับใบชันสูตรจาก รพ.บางบัวทอง 1 แม้เวลา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จะผ่านมานานเกือบ 1 เดือน และทาง รพ.พิมลราช ไม่ให้ญาติดู กล้องวงจรปิด โดยอ้างว่าอาจเสียชื่อเสียง ขณะที่ นายปิติ ผู้ก่อเหตุยังทำงานที่เดิมโดยไม่ได้รับการลงโทษทางวินัยใดๆ พี่สาวต้องลาออกจากงานเพื่อพักฟื้น ไม่มีการเยียวยาจากนายปิติ และผู้เสียหายยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p>	
<p>เตือนภัยถูกอนาจารกลาง รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ โทนครแส</p> <p>- โพสต์เตือนภัยกรณีหญิงสาว อายุ 31 ปี ไปนอนเฝ้าไข้พ่อ ที่อาคารผู้ป่วยตึกอายุรกรรม ชายชั้น 1 ที่ รพ.แห่งหนึ่ง ในเมืองสระแก้ว โดยวันเกิดเหตุกลางดึกประมาณตี 2 เธอออกมาพักผ่อนที่ระเบียงห้องผู้ป่วยที่มีพื้นที่สำหรับญาติพักผ่อน หลังจากเฝ้าไข้พ่อมาทั้งวัน จนหลับไปและรู้สึกว่ามีคนมากอดและลูบคลำตัวเธอ จึงสะดุ้งตื่นและพบชายคนหนึ่งอายุประมาณ 40 ปี เศษ คลานคุกเข่าอยู่ข้างๆ ตัว จึงตะโกนให้คนช่วย ชายคนดังกล่าววิ่งหนีไปจากอาคาร และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่เวรรับมาดูแลเหตุการณ์ เธอขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐานและได้เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองสระแก้ว</p>	
<p>สมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษา รพ.วชิระภูเก็ต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร่วม มูลนิธิน้อมเกล้า รพ.วชิระภูเก็ต และภาคเอกชน แกลงข่าวจัดงาน "Road Show แสงแห่งชีวิต ณ กระบี่" รวมพลังน้ำใจ ระดมทุนกว่า 3.6 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษา รพ.วชิระภูเก็ต เป็นอาคาร 6 ชั้น คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 320 ล้านบาท ไม่รวมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้เวลา 3 ปี ในการก่อสร้าง หลังจากสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งฝั่งอันดามันให้เข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วขึ้น</p>	
<p>โคราชเปิดพื้นที่ตรวจDNA</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง,)</p> <p>- นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการยี่สิบห้า เป็นประธานเปิดหน่วยตรวจ DNA รพ.มหาราชนครราชสีมา และเปิดการประชุมการจัดทำแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน จ.นครราชสีมา ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีโครงการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีรายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน โดย รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นหน่วยตรวจ 1 ใน 5 แห่ง ของประเทศ นอกจากนี้ที่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา</p>	
<p>เมนูก้อยปลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook, thaiger, khaoja)</p> <p>- เว็บไซต์ LADbible รายงานว่าใน จ.ขอนแก่นและภาคอีสานของไทย มีอาหารยอดนิยมคือ ก้อยปลา ซึ่งเป็นปลาดิบสับผสมกับสมุนไพร เครื่องเทศ และน้ำมะนาว ปลาดิบอาจเต็มไปด้วยพยาธิที่อาจทำให้เกิดมะเร็งตับได้ โดยเผยแพร่ภาพจากฟิล์มเอกซเรย์</p>	
<p>Hackathon 2025</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน. เว็บไซต์ (มติชน, hfocuse)</p> <p>- นวัตกรรมที่คว้าวางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน MIDAS Medical IMMovatioM HackathoM 2025 งานประกวดนวัตกรรมด้านการแพทย์รอบชิงชนะเลิศ เพื่อผลักดันการพัฒนา นวัตกรรมด้านสุขภาพให้สามารถบรรลุในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพของไทย คือ อุปกรณ์การแพทย์แบบมีรูพรุนเฉพาะบุคคลที่ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติ ผลงานจาก OsseoLabs ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกระดูกจริง และการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ทำให้สามารถผลิตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลได้ ช่วยให้สามารถวางแผนการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ โดยจะได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมจากศูนย์ TCELS</p>	
<p>ไมโครพลาสติก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ)</p> <p>- นักวิจัย ม.นิวเม็กซิโก ค้นสูตรศพ 52 ร่าง ปี 2016-2024 พบไมโครพลาสติก-นาโนพลาสติกในเนื้อเยื่อสมองเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงยังมีอนุภาคขนาดเล็กในตัวอย่างตับและไตอีกด้วย โดยความเข้มข้นของไมโครพลาสติกในเนื้อเยื่อสมอง สมอง และตับของผู้เสียชีวิตในปี 2024 สูงกว่าปี 2016 ประมาณ 50% หมายความว่าสมองของเราในปัจจุบันประกอบด้วยสมอง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>99.5% และส่วนที่เหลือเป็นพลาสติกในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการผลิตและการใช้พลาสติกที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่า หากเราลดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมจากไมโครพลาสติก ระดับการสัมผัสของมนุษย์ก็จะลดลงด้วย ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่ช่วยลดการสัมผัส</p>	
<p>“หอยนางรม” อาจช่วยเราจัดการ “แบคทีเรีย” ดื้อยาปฏิชีวนะได้แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์, linetoday</p> <p>-นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า โปรตีนใน "ฮีโมลิมพ์" ของหอยนางรมชนิดนีย์ร็อค (Sydney Rock Oyster) สามารถฆ่าแบคทีเรียและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะบางชนิดได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนา ยาปฏิชีวนะรูปแบบใหม่ และจะยกระดับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขขึ้นไปอีกขั้น</p>	
<p>เกาหลีใต้ "เร่งเจริญ" สังคมกุดตัน "ฆ่าตัวตาย" ติดอันดับโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS, linetoday)</p> <p>- เกาหลีใต้ยังคงเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในกลุ่ม OECD โดย ปี 2024 มีอัตราเพิ่มขึ้นกว่า 8% จากปี 2023 และสูงสุดในรอบ 9 ปี คิดเป็น 24.1 คนต่อประชากร 100,000 คน สูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ที่ 10.7 คน กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้เผยว่า ช่วง ม.ค.-พ.ค. 2024 มีผู้ฆ่าตัวตาย 6,375 ราย เพิ่มขึ้น 10.1% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างสังคมที่กุดตัน โดยเฉพาะระบบการศึกษาและการแข่งขันที่เข้มข้น หากนักเรียนไม่สามารถเข้า Seoul National University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศได้ อาจรู้สึกท้อแท้มาถึงทางตัน ทำให้บางคนเลือกจบชีวิตตัวเอง ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาสังคมที่รุนแรงในแดนโสม ต่างจากไทยที่หากสอบไม่ติด มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ยังมีตัวเลือกอื่นจบออกมา เข้าทำงาน สร้างชีวิตที่ดีได้</p>	